



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มงานบุคคล โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๘๐๕  
ที่ ทส ๐๖๐๑.๒/ว.๒๖/ค วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง แจ้งสำเนาประกาศ

เรียน อธิบดี รองอธิบดี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์  
ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ - ๑๑  
ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการกลุ่มงานในสำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง ขอแจ้งสำเนาประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือก  
ข้าราชการให้เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และบัญชี  
รายชื่อข้าราชการผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ พร้อมกำหนดวัน เวลา และ  
สถานที่สัมภาษณ์ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.dwr.go.th/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุนทรี มิ่งประยูร)  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ  
เชี่ยวชาญ และบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์  
พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์

ตามที่ได้มีประกาศกรมทรัพยากรน้ำ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ  
พลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่ง  
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐ กลุ่มพัฒนาระบบ  
บริหาร โดยรับสมัครคัดเลือกตั้งแต่วันที่ ๖ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น

คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับเชี่ยวชาญ กรมทรัพยากรน้ำในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ มีมติกำหนดหลักเกณฑ์  
การคัดเลือกข้าราชการ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวรศาสน์ อภัยพงษ์)  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมทรัพยากรน้ำ

องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณา	คะแนน
๑. ความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ และความชำนาญ ในการปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจพิจารณาจากข้อมูลผลการ ปฏิบัติงานประจำปีของข้าราชการผู้นั้น ในระยะเวลาที่ผ่านมา	๒๐
๒. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง พิจารณาจากประวัติการรับราชการ ระยะเวลาดำรงตำแหน่งในสายงานที่ จะแต่งตั้งหรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือระยะเวลาที่เคยปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง	๑๐
๓. การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ พิจารณาจากความประพฤติ การรักษาวินัย ความขยันหมั่นเพียร ความอดุสาหะ การอุทิศเวลาให้กับราชการ	๑๐
๔. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน พิจารณาคุณภาพของผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน ประโยชน์ของ ผลงานต่อราชการ วงการ วิชาการ หรือวิชาชีพ	๓๐
๕. สัมภาษณ์ แนวคิดในการดำเนินงานในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งที่เป็นประโยชน์ ต่อองค์กร (ใช้เวลาไม่เกิน ๑๐ นาที)	๓๐
รวม	๑๐๐

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก  
ข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  
กรมทรัพยากรน้ำ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	สังกัด
๑	นายสาธิต ภิรมย์ไชย	สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
๒	นางสาวจักรภรณ์ คงฤทธิ	สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน
๓	นายศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์	สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ
๔	นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์	สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ
๕	นางสาวยุพเยาว์ จันทร์เทศ	สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ
๖	นายนิติพันธุ์ ตรงการดี	สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
๗	นายนพพร พิงทรัพย์	สำนักงานเลขานุการกรม

ทั้งนี้ กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอธิบดี  
กรมทรัพยากรน้ำ ชั้น ๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยจะสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์ฯ เรียงลำดับตามหมายเลขประจำตัวสอบ  
และกำหนดให้ลงทะเบียนเข้ารับการสัมภาษณ์ ในเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๙.๐๐ น. หากไม่มาลงทะเบียนในเวลาดังกล่าว  
จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินในตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ  
ตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ยกเว้นมีเหตุอันสมควร

-----